



## บาท/ดอลลาร์ เ้านี้เปิดที่ 32.75 บาท แนวโน้มผันผวน Sideway กรอบ 32.6-33 บาท

\*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.75 บาท ทรงตัวจากวานนี้ปิดที่ 32.80 บาท แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางผันผวน Sideway ตามค่าในสกุลภูมิภาคเอเชีย หลังจาก ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อเยียวยาภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คาดกรอบวันนี้ 32.60-33 บาท

\*น.ส.พีรพรรณ สุวรรณรัตน์ ผู้ชำนาญการ งานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.75บาท ทรงตัวจากวานนี้ปิดที่ 32.80 บาท โดยแนวโน้มค่าเงินบาทโดยในระยะสั้นยังมีทิศทางผันผวนในลักษณะ Sideway สอดคล้องกับค่าเงินสกุลของภูมิภาคเอเชีย

\*คาดกรอบวันนี้ 32.60-33 บาท

\*สำหรับปัจจัยที่ผลต่อการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวของค่าเงินทั้งโลกคือสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยจากการรายงานยอดจำนวนผู้เข้ารับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐรายสัปดาห์ล่าสุดมีจำนวนสูงถึงประมาณ 6 ล้านราย เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะปกติที่จำนวนหลักหมื่นราย ส่งผลให้ปัจจุบันสหรัฐมีจำนวนผู้ว่างงานแล้วรวมจำนวนประมาณ 17 ล้านราย

\*ขณะที่ล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อเยียวยาภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีผลให้ค่าเงินสกุลเอเชียมีความผันผวนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์

\*ทั้งนี้ โอเปก พลัส ประกาศว่า โอเปก พลัสตกลงลดการผลิตน้ำมัน 10 ล้านบาร์เรล/วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้ ส่วนการประชุมครั้งหน้าของโอเปก พลัส จะมีขึ้นในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าและมีผลทางอ้อมให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเป็นภาวะ Risk-on

\*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ สถานการณ์แพร่ระบาดรวมถึงจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทั่วโลก รวมถึงในไทย

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.5700 จากวานนี้ 99.5170

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 145.58 ล้านบาท

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -3,065.40 ล้านบาท

\*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 32.788 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้